

Mách bạn công thức có 1-0-2 để mặc trang phục đẹp và ấn tượng cho những ai có làn da ngăm. Chi tiết từ A-Z cách phối đồ để bạn tham khảo và học hỏi cho mình. Mời bạn theo dõi.

Da ngăm nên mặc áo màu gì?

Làn da ngăm nên lựa chọn những tone màu trung tính, trầm ấm như vàng nhạt hay đỏ, cam để tôn lên nét đẹp khỏe khoắn tự nhiên của làn da ngăm. Việc lựa chọn màu áo phù hợp sẽ tận dụng được nét đặc trưng của màu da mà không khiến màu da ngăm trở thành khuyết điểm.

Nữ da ngăm đen nên mặc áo phong màu gì?

Nếu bạn là cô gái có “làn da bánh mật”, bạn nên lựa chọn cho mình những chiếc áo thun có gam màu ấm giúp tôn lên làn da của bạn, hay gam màu trung tính mang đến cho bạn sự hài hòa và nhẹ nhàng, hay gam màu lạnh mang lại cho bạn cảm giác mát mẻ. Nhưng để có được một sự kết hợp hoàn hảo, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phong cách thời trang cho từng gam màu nhé.

Lựa chọn gam màu ấm

Nếu bạn là quý cô da ngăm thì màu ấm luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nhờ sự kết hợp giữa màu vàng và nâu tạo ra một sự kết hợp hài hòa, mang lại sự tươi trẻ cho bạn. Do đó, bạn hãy chọn cho mình những chiếc áo thun có tông màu ấm nhé!



Màu đỏ sáng, đỏ rượu, nâu cam, vàng đồng... sẽ giúp bạn thêm tươi sáng và năng động pha chút gì đó khỏe khoắn. Một trong số những cách gây ấn tượng cho một nửa còn lại trong buổi hẹn hò đầu tiên với chiếc áo phong màu đỏ, phần nào sẽ là điểm nhấn cho bạn và giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông.



Ngoài ra đối với một số cô nàng yêu thích thể thao, lựa chọn gam màu phù hợp cũng là giúp bạn trở nên tự tin, năng lượng.



Lựa chọn áo có gam màu trung tính

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, thì gam màu trung tính là một sự lựa chọn phù hợp với bạn.



Khi nhắc đến gam màu trung tính, người ta thường nghĩ đến trắng kem, màu xám, màu nude, màu pastel,...Những gam màu này có thể phối với quần dài, váy ngắn để mang lại set đồ nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính.



Đối với trang phục thể thao thì màu hồng pastel mang lại cho bạn sự dịu dàng, sau đây là một số mẫu áo thể thao phù hợp với bạn nữ da ngăm.

Lựa chọn áo có gam màu lạnh

Gam màu lạnh là một sự lựa chọn khác cho các cô nàng da ngăm, vừa mang đến sự tươi trẻ mới lạ, vừa nhẹ nhàng dễ chịu trong mắt người đối diện. Những màu mang sắc thái nhẹ nhàng như xanh navy, xanh coban, đen huyền...giúp bạn trở nên nổi bật không kém gì so với cô nàng da trắng.



Đen huyền bí được sử dụng nhiều nhất khi các nàng muốn lên đồ, tự tin tạo điểm nhấn, cũng rất hoàn hảo giúp nàng có được set đồ nhanh chóng diện lên người trước khi xuống phố. Ngoài ra đối với một số cô nàng yêu thích thể thao, chỉ với một chiếc áo thun màu đen huyền cũng có thể tạo nên sự huyền bí và quyến rũ.



Nam da ngăm đen nên mặc áo màu gì?

Áo thun màu xanh navy

Các chàng trai có làn da ngăm đen cũng có thể lựa chọn diện những chiếc áo thun có màu lạnh như xanh navy, xám, xanh lá cây,... Nổi bật nhất là màu xanh navy, đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn mua chiếc áo thun màu gì để hợp với làn da ngăm đen của mình. Tuy là một gam màu lạnh song màu xanh navy có khả năng thích ứng với da ngăm khá tốt. Với chiếc áo thun xanh navy bạn có rất nhiều sự lựa chọn trong việc phối đồ. Bạn có thể mix chiếc áo thun màu xanh navy của mình với chiếc quần jean màu xám và tậu thêm một đôi giày thể thao để có một bộ đồ Outfit ngày hè. Ngoài ra, một sự lựa chọn hoàn hảo khác là kết hợp với quần short cá tính để cùng dạo phố hoặc đi chơi với bạn bè.



Áo phông nam màu xám

Thêm một sự lựa chọn về gam màu lạnh là màu xám. Là một gam màu trung tính, lai giữa hai màu đen trắng song không giống như “bố mẹ”, màu xám lại rất thích hợp với những người có làn da ngăm đen. Bạn muốn chọn một chiếc áo thun vừa hợp với màu da và giúp tôn da lại vừa dễ mix đồ? Vậy không thể bỏ qua những chiếc áo thun màu xám được ưa chuộng này. Áo thun xám mang đặc trưng nói chung của áo thun là rất dễ phối đồ. Bạn có thể phối cùng hầu hết các loại quần, song nên chọn những loại truyền thống như jean xanh hoặc kaki và không nên mặc cả một “cây xám” không mấy thời trang.



Áo thun màu xanh lá cây

Gam màu lạnh thứ ba mà bạn có thể thử là màu xanh lá cây. Tuy nhiên, hãy hết sức cẩn thận khi diện những màu này, bởi chỉ sơ ý một chút thôi cũng đủ để bạn trở

thành thảm họa thời trang. Màu xanh ô liu cũng là gam màu các chàng trai da ngăm có thể lựa chọn “kết bạn”. Những chiếc áo thun có màu này không những giúp bạn trông bánh trai hơn mà còn khiến người đối diện cảm thấy “mát mắt” hơn trong những ngày hè nóng nực, bởi đơn giản đây là màu tượng trưng cho thiên nhiên.

Áo thun màu vàng cam

Cùng với màu nâu, vàng cam là gam màu ám điển hình, và đương nhiên, nó cực kỳ thích hợp với làn da ngăm đen của các chàng trai. Nếu bạn đang muốn tìm một trang phục để diện mùa hè cho phù hợp với làn da của mình, hãy chọn cho mình những chiếc áo thun màu vàng cam. Chúng vừa giúp tôn da lại khiến bạn trông đầy trẻ trung, năng động và không thiếu phần nam tính. Với những chiếc áo màu vàng cam này, bạn chỉ cần mix & match cùng chiếc quần jean xanh truyền thống và cá tính, quần kaki màu be hoặc kem lịch lãm hoặc một chiếc quần short năng động là đã có thể sẵn sàng cho một ngày vận động rồi.



Da ngăm đen nên mặc váy màu gì?

Nhiều người vẫn chưa biết da ngăm nên mặc váy màu gì để không bị chìm mà vẫn nổi bật. Mời bạn tham khảo gợi ý dưới đây của chúng tôi:

Lựa chọn váy có gam màu ấm

Màu ấm là những màu sắc có tông nóng được kết hợp thêm với sắc nâu hay sắc vàng. Có thể nói, đây là những màu sắc đầy hoàn hảo dành cho các nàng có làn da ngăm đen. Những màu sắc ấm có khả năng tôn lên làn da của bạn rất hiệu quả, khiến bạn toát lên nét khỏe khoắn nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Một số màu phổ biến mà những nàng có làn da “bánh mật” ưa chuộng bao gồm màu đỏ ấm, màu vàng, màu cam hay màu nâu đậm. Diện lên mình những bộ váy có gam màu này, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, thu hút hoàn toàn mọi ánh nhìn từ người đối diện.



Pha thêm một chút màu kem hay màu xám

Việc diện lên mình những bộ cánh sắc trắng có thể xem là “điều tối kỵ” dành cho những người có làn da ngăm đen, là “khắc tinh” của những nàng “bánh mật”. Tuy nhiên, khi pha thêm một chút màu kem hay màu xám thì đây lại là một sắc màu đầy phù hợp với bạn. Những gam màu này có khả năng kết hợp hoàn hảo với màu da của bạn, giúp bạn tôn lên được nét quyến rũ và hấp dẫn của bản thân.



Lựa chọn váy có gam màu lạnh

Phần lớn, mọi người đều cho rằng những người có làn da ngăm đen không nên lựa chọn những bộ trang phục có màu lạnh. Điều này không hoàn toàn đúng. Đa phần những gam màu lạnh đều sẽ làm cho làn da trở nên tối màu hơn nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số màu sắc có tông màu nhạt mà bạn không nên bỏ qua.

Những màu sắc như xanh coban, xanh cô vệt hay xanh navy đều là những màu mà bạn có thể sử dụng. Với đặc điểm nhẹ nhàng và thanh lịch, diện lên mình những bộ cánh có gam màu kể trên sẽ giúp bạn trở nên nữ tính và dịu dàng vô cùng. Nếu như trong tủ đồ của bạn không hề có sự góp mặt của các màu sắc này, hãy mạnh dạn sắm cho mình item thời trang có gam màu lạnh xem sao nhé!



Lựa chọn váy màu đen

Đối với câu hỏi “Da ngăm đen nên mặc váy màu gì?”, màu đen luôn là đáp án phổ biến mà mọi người trả lời. Quả thật vậy, màu đen không là màu an toàn đối với những người có làn da tối màu mà đây còn là màu có thể giúp họ trở nên cuốn hút và nổi bật nhất. Với những kiểu váy ôm body được thiết kế tinh tế và khéo léo, những nàng có làn da “bánh mật” đều trở nên sang chảnh, gợi cảm đầy hấp dẫn. Đây cũng có thể xem là một “đặc quyền” chỉ riêng làn da ngăm đen mới có thể đem lại.

Ngoài những bộ váy màu đen thì các bộ trang phục có tone tối màu như màu nâu chocolate, xám sẫm,... cũng là những sự lựa chọn không tồi. Những màu sắc này có khả năng hòa hợp với làn da ngăm đen hiệu quả. Bạn còn có thể phối bộ váy của mình cùng với những phụ kiện lấp lánh và giày cao gót cơ bản là hoàn thiện một set đồ đầy thu hút rồi đấy.



Lựa chọn váy màu pastel

Nếu có người hỏi mặc màu gì sáng da cho những cô nàng da ngăm, thì váy màu pastel chính là sự lựa chọn điểm 10. Màu pastel thực ra là một màu có khả năng phối hợp với mọi tông da chứ không chỉ riêng dành cho các nàng da trắng. Chỉ cần tinh tế và khéo léo trong cách lựa chọn những sắc màu và kiểu dáng trang phục, bạn hoàn toàn có thể tự tin xuống phố mà không phải lo rằng set đồ sẽ khiến bạn bị “dìm”.

Một số màu pastel mà bạn có thể tham khảo như hồng phấn, xanh dương nhạt, xanh mint hay là tím lavender... Đây dường như là những sắc màu dành cho các

nàng ưa thích sự điệu đà, nữ tính. Tuy nhiên, một lưu ý bạn cần quan tâm là khi diện những bộ váy có màu pastel, hãy phối thêm nhiều phụ kiện khác có gam màu cơ bản như trắng hoặc đen. Bạn cần tránh diện “nguyên cây” pastel bởi điều này sẽ khiến bạn trở nên “kì dị” không có tính thẩm mỹ đấy.

Da ngăm nên mặc áo khoác màu gì?

Áo khoác màu ghi sáng

Mặc những chiếc áo khoác màu ghi sáng, làn da của bạn sẽ trông thật tươi sáng và nổi bật. Đây là màu trung hoà, không quá sáng cũng không quá tối với những tông như: Ghi đá, ghi sáng, ghi pha sợi màu,...

Với màu ghi, bạn nên chọn những loại trang phục có tông màu nhạt và trầm ấm để phối cùng như: Be, nâu, xám,... Nếu chọn áo khoác màu ghi sáng, bạn hãy thử phối cùng một chiếc quần da và áo croptop đen, áo thun trắng,... Những phụ kiện giúp tôn lên làn da là: Túi xách nữ, lắc tay nữ,...



Áo khoác màu nude

Áo khoác màu nude cũng là gam màu trung tính phù hợp cho sự lựa chọn của bạn. Mặc áo khoác tông màu này, bạn không chỉ trở nên quyến rũ và duyên dáng hơn mà còn có làn da trông tươi sáng, hài hoà.

Với áo khoác màu nude, bạn nên chọn những trang phục có kiểu dáng đơn giản để phối cùng. Hãy thử chọn một chiếc áo khoác blazer màu nude và phối cùng một chiếc quần jean sáng xanh nhé! Phụ kiện phối cùng nên là những loại sáng màu như: giày, dây chuyền nữ, mắt kính nữ,...



Áo khoác màu trắng kem

Cùng tông với màu nude, những chiếc áo khoác màu trắng kem sẽ giúp làn da của bạn được tươi sáng và thu hút hơn. Hơn nữa kết hợp áo khoác tông màu này với các trang phục khác còn mang lại nét đẹp thanh lịch và sang trọng.

Lựa chọn áo khoác trắng kem cho bạn da ngăm nên là những món đồ có gam màu sáng để phối cùng như be, trắng, vàng pastel... Đặc biệt, với màu này nên ưu tiên những phụ kiện có màu trầm tính để tạo điểm nhấn như: túi xách đen, mắt kính nữ, boots đen,...

Áo khoác màu pastel

Áo khoác màu pastel được nhiều bạn nữ da ngăm ưa chuộng. Chọn những loại áo khoác màu pastel giúp làn da được nâng tông và trở nên thu hút hơn. Các màu pastel phù hợp cho bạn da ngăm là: Hồng đào, xanh pastel, vàng pastel, tím pastel,...

Khi phối các trang phục với áo khoác màu pastel, bạn nên chọn những loại tông màu sáng để trông nổi bật hơn. Chẳng hạn, một chiếc áo khoác màu hồng pastel sẽ phù hợp khi mặc cùng quần jeans và áo croptop trắng. Đừng quên kèm theo những phụ kiện như: Giày búp bê, đồng hồ thông minh,... nhé!



Da ngăm nên mặc sơ mi màu gì?

Nam giới sở hữu làn da ngăm bánh mật khó mặc sơ mi? Nhận định này hoàn toàn sai. Nếu biết cách lựa chọn cho nam giới da ngăm mặc sơ mi những item thực sự phù hợp, chắc chắn những quý ông này có thể trở nên lịch lãm và thu hút hơn bao giờ hết.

Áo sơ mi nam tông màu xanh navy

Những người đàn ông có làn da ngăm thường tạo cảm giác về vẻ cá tính, mạnh mẽ với người đối diện. Để hình tượng trở nên thu hút, đỉnh đạc và nam tính hơn, những chiếc áo sơ mi màu xanh navy sẽ là đáp án hoàn hảo dành cho câu hỏi “Nam giới da ngăm nên mặc áo sơ mi màu gì?”.

Khi chọn áo sơ mi màu navy cho đàn ông da ngăm, bạn nên lưu ý không mua những sản phẩm quá rộng hoặc quá chật, rất dễ “dìm dáng” người mặc. Hãy lựa

chọn những chiếc áo vừa vặn với vóc dáng người mặc để tạo nên sự cân đối và thoải mái nhất.



Áo sơ mi nam tông màu ấm

Những trang phục tông màu ấm là lựa chọn được rất nhiều người yêu thích vì dễ ứng dụng lại mang lại hiệu quả thị giác ấn tượng. Đặc biệt, đối với sơ mi dành cho đàn ông có làn da ngăm đen, những lựa chọn có màu ấm sẽ giúp làn da trở nên sáng hơn, khiến diện mạo nổi bật, tỏa sáng bất ngờ.

Một số màu sắc tông ấm các quý ông có thể lựa chọn để cải thiện làn da ngăm là: Đỏ Burgundy, Vàng Mustard, Nâu đậm... Những chiếc áo sơ mi nam này không chỉ dễ tìm mua mà còn dễ kết hợp trang phục, tạo nên diện mạo thu hút.

Áo sơ mi nam tông màu trung tính

Màu trung tính không chỉ dành cho những quý ông da ngăm mà còn là lựa chọn cực kì phù hợp dành cho tất cả mọi người. Áo sơ mi màu trung tính có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều loại trang phục khác nhau, tạo nên nhiều cách biến tấu thú vị. Không chỉ vậy, màu trung tính còn được đánh giá là đẹp hơn khi mặc trên người những người có nước da ngăm. Khi đó, các quý ông sẽ lịch lãm, phong độ hơn và vẫn đủ trầm âm, tinh tế.

Bạn có thể lựa chọn nhiều màu sắc sơ mi trung tính cho nam giới da ngăm như: Ghi xám, nâu nhạt, đen...



Áo sơ mi nam tông màu Pastel

Màu da ngăm, da tối rất kị những gam màu chói, màu nổi. Thay vào đó, nam giới da ngăm nên mặc sơ mi có màu pastel nhẹ nhàng để tổng thể hài hòa, ấn tượng hơn. Những chiếc áo sơ mi có màu pastel thiên về tông ấm giúp hình ảnh các quý ông không còn quá gay gắt mà trở nên nhẹ nhàng, tinh tế và thu hút hơn.

Bạn có thể lựa chọn những chiếc sơ mi có màu xanh da trời nhạt, be nhạt,... để làm phong phú thêm tủ đồ của mình, đồng thời giúp diện mạo gai góc của các quý ông có làn da ngăm tãng thêm sức hút.

